

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC
Môn: BẢO TỒN TRÙNG TU CT KIẾN TRÚC
(Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang)

Câu	Nội dung	Điểm
1	Những cuộc chiến đã phá hủy các di sản văn hóa quý giá Ví dụ: Khi buộc phải rút khỏi Việt nam, thực dân Pháp vẫn còn dùng xe tăng để húc đổ đình Đình Bảng, dùng mìn phá sập chùa Một Cột...	0,5 0,5
	Tùy tiện sửa chữa và thay đổi công năng thực tế của công trình Ví dụ: Sau khi trùng tu vào năm 1991 đã làm thay đổi không gian chức năng của một số hạng mục công trình chùa Giác Viên như: nhà mát (nhà để dùng chân, hóng mát) chuyển đổi thành nhà cốt (nhà để tro cốt người chết).	0,5 0,5
	Chăm nom và củng cố một cách thiếu kinh nghiệm những di tích đã bị đổ nát Ví dụ: Sau đợt trùng tu năm 1991 hạng mục công trình nhà trù (nhà bếp) của chùa Giác Viên do thiếu kinh nghiệm, thiếu sự quan tâm chăm nom và củng cố nên hiện nay đã đổ nát.	0,5 0,5
	Thay đổi hình dáng công trình cho phù hợp với trào lưu kiến trúc Ví dụ: Nhà thờ Thánh Pie ở Rôma. Người ta xây dựng lại công trình này không phải do những yêu cầu về bố cục mà là do thị hiếu nghệ thuật đã thay đổi, là do cần phải thay trang trí của nó cho phù hợp trào lưu kiến trúc.	0,5 0,5
	Lấn chiếm trái phép các công trình kiến trúc cổ, thậm chí bị dỡ bỏ làm trường học, trụ sở, làm kho chứa hàng hoặc bị đào bới để tìm của quý...	0,5
	Ví dụ: Võ Ca Đình Bình Tiên bị lấn chiếm làm kho bột mì; Đình Phú Hòa bị các hộ dân chiếm dụng làm nhà ở và buôn bán.	0,5
Tổng điểm câu 1		5,0 đ
2	Giai đoạn 1 – Nhóm tháp Chăm được xây dựng và tu bổ qua nhiều thời kỳ từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 12. – Quốc vương xây dựng vào khoảng những năm 813-817. – Trải qua mưa nắng của thời gian, tháp bị hư hại.	0,5 0,5 0,5
	Giai đoạn 1 – Thời Pháp thuộc. – Đã tổ chức tu sửa: dùng gạch xây lại nhiều phần và đắp một số tượng lên thân tháp.	0,5 0,5

	<ul style="list-style-type: none"> - Thường đặt gạch trang trí hoa văn hình vòm tháp, trông như chiếc tháp nhỏ đặt lên một tháp lớn. - Trên thân tháp còn có nhiều tượng và phù điêu bằng đất nung, trong đó có hình Po Nagar, thần Tenexa, các tiên nữ, các loài thú: nai, ngỗng vàng, sư tử... 	0,5
	<ul style="list-style-type: none"> - Trên thân tháp còn có nhiều tượng và phù điêu bằng đất nung, trong đó có hình Po Nagar, thần Tenexa, các tiên nữ, các loài thú: nai, ngỗng vàng, sư tử... 	0,5
	<p>Giai đoạn 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án bảo tồn phục hồi di tích Tả Tùng Tự - Thê Tổ Miếu được khởi công thực hiện ngày 13/02/2014. - Bên cạnh đó, hàng năm, trung tâm tư vấn về chuyên môn và hỗ trợ kinh phí để tôn tạo các di tích có nguy cơ bị xuống cấp, hỗ trợ kinh phí tổ chức các lễ hội truyền thống. - Hàng năm vào ngày 21/3 đến 23/3 âm lịch, tại nơi đây lại diễn ra Lễ hội Tháp bà Ponagar , đây là lễ hội dân gian lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa. 	0,5
	Tổng điểm câu 2	5,0 đ